

THÔNG BÁO TIN VUI # 228 - Website ChiaseLoiChua.com

CƠN SÁM HỒI TRƯỚC C THỜI ĐÓI DỊCH COVID-19

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đưa ra một hình ảnh bình dân, để khuyến khích chúng ta cùng nguyện trong sám hối. Ngài bảo chúng ta hãy nhìn vào bàn tay. Ngón cái là hình ảnh những người giàu gửi về mình. Ngón út là hình ảnh những người nghèo khổ, bé nhỏ. Bàn thân mình chính là ngón út.

1.

Cách đây 13 năm, Hội thánh sống trong bầu khí u sầu. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lâm bệnh nặng. Ngày 25.3.2005, là ngày thứ sáu Tuần Thánh, theo thông lệ, có một lễ nghi viếng thăm thánh giá ngoài trời. Hồng Y Ratzinger, Bộ trưởng Tin, được Đức Giáo Hoàng ủy quyền, đã đọc một bài suy gẫm về 14 chặng đường thánh giá.

2.

Bài suy gẫm đó càng làm cho bầu khí thêm u sầu tăm tối. Thí dụ, đến chặng thứ 9, Hồng Y nói:

"Thánh giá quá nặng đã khiến Chúa Giêsu ngã xuống, đó chính là tội lỗi thời nay: Xã hội thì sống tục hóa xa Chúa. Chính Hội thánh cũng sa sút đổ vỡ. Những tín hữu rời bỏ Mình thánh về trái tim tội lỗi. Lòng Chúa buồn rầu. Lòng giáo dân chỉ còn là những lời trống rỗng."

Bao nhiêu là kiêu ngạo và tự mãn trong Hội thánh. Số phận bất công của các môn đệ Chúa và

sống rước Mình máu Chúa một cách bất xứng, đó là những đau khổ đè nặng trên Đấng Cứu Thế".

3.

Vì những lời lẽ xót xa, Đức Hồng Y Ratzinger mô tả Hội thánh như một chiếc tàu đang phấp phấp chìm xuống, sau này là Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI.

4.

Hình ảnh trong suốt cuộc đời Giáo Hoàng của ngài và cho đến bây giờ, bài suy niệm trên đây vẫn là những tâm tình sám hối mà dâng lên cho mọi cách trong Hội thánh.

5.

Khi đọc bài suy niệm trên đây, tôi nhận thấy rõ điều này:

Tình hình xã hội hiện nay đang là một cuộc khủng hoảng và đổ vỡ. Xã hội là thế. Mà Hội thánh cũng thế. Vì thế, Hội thánh nói chung và từng môn đồ Chúa nói riêng cần phải khiêm nhường sám hối TRONG MÙA ĐẪI DẠCH COVID-19:

VÌ THẾ BẠN VÀ TÔI CẦN TỈNH LẠNG ĐÓNG : "TA THAY CHÚA -ĐÓNG NGHE TIẾNG CHÚA - ĐÓNG TA THAY SAI LẠM - ĐÓNG TA SÁM HỐI - ĐÓNG TA CẦN SẴN MÌNH VÀ ĐÓNG TA XIN LỜI CHÚA VÀ ANH EM.

Đầy tớ Đấng Nhũn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời Chúa.
